
 

รายงานการประชุมสภาคณาจารย์ 
สามัญ ครั้งที่ 3/2564 

วันที่ 3 มีนาคม 2564  เวลา 13.00 – 16.30 น. 
ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกยีรติคุณ นพ.นที รักษ์พลเมือง ชั้น 5 

ส านักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 
และผ่านระบบ Webex 

========================== 
 
ผู้มาประชุมในห้องประชุม 
 1. อาจารย์ ดร.ธิติคม พัวพันสวัสดิ์ คณะวิทยาศาสตร์                  ประธาน 
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญยศ ปลื้มปิติวิริยะเวช คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รองประธานฯ คนที่ 2 
 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรัญรัชต์ ธนวิยุทธ์ภัคดี สถาบันโภชนาการ เลขาธิการ 
 4. อาจารย์ ทพญ.ปนิดา ภาวิไล    คณะทันตแพทยศาสตร์ รองเลขาธิการ 
 5. รองศาสตราจารย์ พญ.นิลรัตน์ วรรณศิลป์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
  6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสรี วรพงษ์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
 7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาชว์ภูริชญ์ น้อมเนียน คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
 8. อาจารย์ ดร.สุภาสเมต ยุนยะสิทธิ์ โครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา 
 9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรียา กิจเจริญ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
 10. รองศาสตราจารย์ ดร.อุมาภรณ์ ภัทรวาณิชย์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม 
 11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มยุรี ถาวรพัฒน์ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย 
 12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงใจ บรรทัพ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 
 13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุคนธา งามประมวญ สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล 
  14. Asst.Prof.Dr.Matthew Kosuta วิทยาลัยศาสนศึกษา  
 15. รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรพล เปียฉ่่า ประธานสภาอาจารย์ คณะเทคนิคการแพทย์ 
  16. รองศาสตราจารย์ ดร.นริศรา จันทราทิตย์ ประธานสภาอาจารย์ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน 
 
ผู้มาประชุมผ่านระบบ Webex 
  1. รองศาสตราจารย์ นพ.สัมมน โฉมฉาย  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล   รองประธานฯ คนที่ 1 
 2. อาจารย์ ดร.ธรรม จตุนาม วิทยาลัยราชสุดา 
 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิราภรณ์ จันทร์ดา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
 4. อาจารย์ ดร.นพ.บุญรัตน์ ทัศนีย์ไตรเทพ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล   
  แทนประธานสภาอาจารย์ศิริราช 
 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันวิสาข์ ศรีสุเมธชัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
 6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันติ มณีวัชระรังษี คณะเวชศาสตร์เขตร้อน 
 7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรัณศุภมาส เอ่งฉ้วน บัณฑิตวิทยาลัย 
  8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กภ.ระวีวรรณ เล็กสกุลไชย คณะกายภาพบ่าบัด 
 9. อาจารย์ ดร.วิภาพรรณ งามประมวญ คณะศิลปศาสตร์ 
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 10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น.สพ.ดุสิต เลาหสินณรงค์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
 11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โมเรศ ปรัชญพฤทธิ์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์ เสรี สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว 
 13. อาจารย์ ดร.พัชรพรรณ ศิริวัฒน์ สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ 
 14. อาจารย์ ดร.ประทีป ว่องวีระยุทธ์ วิทยาลัยนานาชาติ 
 15. อาจารย์ ดร.กิตติชัย ราชมหา วิทยาลัยการจัดการ 
 16. รองศาสตราจารย์ นพ.จ่ารูญ ตั้งกีรติชัย ประธานสภาอาจารย์รามาธิบดี 
  17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรรยา ธัญญาดี ประธานสภาอาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ 
 18. รองศาสตราจารย์ ดร.ปวีณา ไตรเพิ่ม ประธานสภาอาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ 
 19. รองศาสตราจารย์ ดร.พัชราพร เกิดมงคล ประธานสภาอาจารย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์  
 20. รองศาสตราจารย์ ภก.ธนรัตน์ สรวลเสน่ห์  ประธานสภาอาจารย์ คณะเภสัชศาสตร์   
 21. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทพ.ณัฐดนัย โชติประเสริฐ ประธานสภาอาจารย์ คณะทันตแพทยศาสตร ์
 22. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันต์ ปานประยูร ประธานสภาอาจารย์ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 
 23. ดร.สืบพงษ์ กอวชิรพันธ์ แทนประธานสภาอาจารย์ สถาบันโภชนาการ 
 24. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.กรกฤษณ์ ชัยเจนกิจ ประธานสภาอาจารย์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา 
 25. อาจารย์ ดร.เจษฎา แพนาค ประธานสภาอาจารย์ วิทยาเขตกาญจนบุรี 
  26. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนรรฆ จรัณยานนท์ แทนประธานสภาอาจารย์ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ 
 

ผู้ไม่มาประชุม 
 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมพงษ์ ชื่นอ่ิม ประธานสภาอาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์  
   

ฝ่ายเลขานุการ 
 1. นางพัชญา วงษ์วันทนีย์ เจ้าหน้าที่งานสภาคณาจารย์ 
 2. นางสาวพรศิริ บุญมาวงค์  เจ้าหน้าที่งานสภาคณาจารย์ 
 3. นางสาวดาริน พรหมศิลป์ เจ้าหน้าที่งานสภาคณาจารย์ 
 
เริ่มประชุม เวลา 13.05 น. 
 อาจารย์ ดร.ธิติคม พัวพันสวัสดิ์ ประธานสภาคณาจารย์ ท่าหน้าที่ประธานที่ประชุม ระหว่างเวลา 
13.30 – 14.30 น. ประธานได้เรียนเชิญ รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.เนติ สุขสมบูรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา บรรยาย
พิเศษ เรื่อง Flagship ด้านการศึกษาของมหาวิทยาลัย และ ศาสตราจารย์ นพ.วชิร คชการ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและ
วิชาการ บรรยายพิเศษ เรื่อง Flagship ด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัย ต่อจากนั้น เวลา 14.30 น. ประธานได้ด่าเนินการ
ประชุมสภาคณาจารย์ในระเบียบวาระดังต่อไปนี้ 
 
ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 1.1 ร่างสรุปมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ 565 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564  
  ประธานแจ้งที่ประชุมทราบถึง ร่างสรุปมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่  565 วันที่ 17 
กุมภาพันธ์ 2564 รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม  
 ที่ประชุม รับทราบ 
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  1.2 สาระส าคัญจากการประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลและคณะกรรมการประจ า
มหาวิทยาลัยมหิดล   
   ประธานแจ้งที่ประชุมทราบถึง สรุปสาระส่าคัญจากการประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพยากร
บุคคล และคณะกรรมการประจ่ามหาวิทยาลัยมหิดล คร้ังที่ 3/2564 วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 และ คร้ังที่ 4/2564 วันที่ 
24 กุมภาพันธ์ 2564 รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 
  ที่ประชุม รับทราบ 
 
 1.3 เรื่องแจ้งจากที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) 
  ประธานแจ้งที่ประชุมทราบว่า ปอมท. ก่าหนดประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่  2/2564 วันที่ 27 
กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมข้าวหอมนิล อาคารอทิตยาธร คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ประธานเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สรุปสาระส่าคัญ คือ 
  1. มีการพิจารณา เร่ือง การคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ประจ่าปี 2564 ดังนี้ 
   - พิจารณาแผนการด่าเนินการคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ประจ่าปี 2564 ส่าหรับ
รายละเอียดจะส่งให้ทางฝ่ายส่งเสริมความก้าวหน้าอาจารย์และบุคลากร เพื่อคัดเลือกผู้ที่สมควรได้รับการยกย่องเป็น
อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติฯ ต่อไป โดยในปีนี้ จะมีพิธีรับโล่พระราชทานอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ณ จังหวัดเชียงใหม่  
   - ปรับปรุงโปรแกรมประยุกต์เพื่อการคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติฯ 
  2. มีการพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติม ระเบียบที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่ง 
ประเทศไทย (ปอมท.) ว่าด้วยการบริหารงานของที่ประชุม พ.ศ. 2557 
  3. มีการพิจารณาเปลี่ยนแปลงชื่อบัญชีเงินฝากของ ปอมท. เนื่องจากธนาคารไม่อนุญาตให้ใช้ชื่อ
บัญชีในนามแฝง โดยที่ประชุม ปอมท. เสนอให้ใช้ชื่อบัญชีเงินฝากเป็น “ปอมท. (ชื่อบุคคล)” แทนการใช้ชื่อบัญชีเงินฝาก
ในนามชื่อบุคคลเพียงอย่างเดียว  
  ที่ประชุม รับทราบ 
 
 1.4 เรื่องที่ประธานได้ด าเนินการไปแล้ว   

 เลขาธิการแจ้งที่ประชุมทราบว่า ประธานสภาคณาจารย์ลงนามในหนังสือต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 
 1. หนังสือเก่ียวกับอาจารย์ตัวอย่างของสภาคณาจารย์ ประจ่าปี 2563 
  - หนังสือถึงหัวหน้างานสื่อสารองค์กร เพื่อขอความอนุเคราะห์การออกแบบและผลิตสื่อ
สิ่งพิมพ์โปสเตอร์อาจารย์ตัวอย่างทั้ง 6 ท่าน  
  - หนังสือถึงผู้อ่านวยการกองบริหารงานทั่วไป เพื่อขอยืมบอร์ดเพื่อเผยแพร่เกียรติประวัติ
และผลงานอาจารย์ตัวอย่างของสภาคณาจารย์ 
  - หนังสือถึงอาจารย์ตัวอย่าง ทั้ง 6 ท่าน เพื่อขอเชิญรับโล่รางวัลอาจารย์ตัวอย่างของ  
สภาคณาจารย์ ประจ่าปี 2563 
 2. หนังสือถึงรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ เพื่อขอเรียนเชิญบรรยายพิเศษและตอบข้อ
ซักถาม ในการประชุมสภาคณาจารย์ เดือนมีนาคม 2564  
 3. หนังสือถึงผู้อ่านวยการกองทรัพยากรบุคคล 2 ฉบับ ดังนี้ 
  - หนังสือขอส่งเอกสารสรุปการเสวนา เร่ือง เปลี่ยนมุมมอง ลองแนวใหม่ ใส่ใจการประเมิน  
  - หนังสือขอทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับจ่านวนพนักงานมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2563   
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 4. หนังสือถึงผู้อ่านวยการกองคลัง เพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับการน่าเงินเดือนพนักงาน
มหาวิทยาลัย 0.2 เท่าของบัญชีเงินเดือนข้าราชการไปจัดสวัสดิการ  
 5. หนังสือถึงรองอธิการบดี 2 ฉบับ ดังนี้ 
  - หนังสือขออนุมัติให้คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ เดินทางไปร่วมสัมมนาสภาคณาจารย์ วันที่ 5-
6 มีนาคม 2564 
  - หนังสือขอเรียนเชิญบรรยายพิเศษและตอบข้อซักถาม ในการประชุมสภาคณาจารย์ เดือน
เมษายน 2564  
 6. หนังสือถึงผู้อ่านวยการกองบริหารงานทั่วไป (ผ่านหัวหน้างานบริการกลางและยานพาหนะ) 
เพื่อขอส่ารองที่จอดรถและขออนุญาตน่ารถยนต์ของสมาชิกสภาคณาจารย์มาจอดค้างคืนที่อาคารส่านักงานอธิการบดีเพื่อ
เดินทางไปสัมมนาฯ 
 ที่ประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 2  รับรองรายงานการประชุม 
 การรับรองรายงานการประชุมสภาคณาจารย์ สามัญ ครั้งที่ 2/2564 ประชุมเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 
  ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมสภาคณาจารย์ สามัญ คร้ังที่ 2/2564 ประชุมเมื่อวันที่ 3 
กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.นที รักษ์พลเมือง ชั้น 5 ส่านักงานอธิการบดี ศาลายา  
 มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข 
 

ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องสืบเนื่อง 
 3.1 การร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับฝ่ายบริหารของมหาวิทยาลัย 
   เลขาธิการแจ้งที่ประชุมทราบว่า จะมีการร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับฝ่ายบริหารของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

  เดือน ผู้บริหาร เรื่อง 
3 มี.ค.64 รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.เนติ สุขสมบูรณ์ 

รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา 
Flagship ด้านการศึกษาของมหาวิทยาลัย 

3 มี.ค.64 ศาสตราจารย์ นพ.วชิร คชการ 
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวชิาการ 

Flagship ด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัย 

7 เม.ย.64 รองศาสตราจารย์ นพ.ธันย์ สุภทัรพันธุ์ 
รองอธิการบดี 

Flagship ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของ
มหาวิทยาลัย 

  ประธานแจ้งว่า จะเรียนเชิญ ศาสตราจารย์ นพ.บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดี บรรยายพิเศษ และ
ตอบข้อซักถามต่อไป   
  ที่ประชุม รับทราบ 

 3.2 การสัมมนาสภาคณาจารย์  
 ประธานแจ้งที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการสัมมนาสภาคณาจารย์ เรื่อง “บทบาทสภาคณาจารย์ต่อ

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย” วันที่ 5-6 มีนาคม 2564 ณ โรงแรมไมด้า รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี ดังนี้ วันที่ 5 มีนาคม 2564
สมาชิกที่จะเดินทางไปกับรถบัสของมหาวิทยาลัย สมาชิกพร้อมกันบริเวณด้านข้างอาคารส่านักอธิการบดีฝั่งคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ เวลา 06.15 น. ออกเดินทาง เวลา 06.30 น. โดยได้จัดเตรียมอาหารเช้าส่าหรับรับประทานบนรถบัสไว้
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แล้ว และขอเชิญชวนสมาชิกสวมใส่เสื้อโปโลสีแดงของสภาคณาจารย์ ส่าหรับสมาชิกที่ไม่ได้มาเข้าร่วมการสัมมนา  
ณ จังหวัดกาญจนบุรี สามารถเข้าร่วมการสัมมนาผ่านทางระบบออนไลน์ได้ โดยก่าหนดการสัมมนา มีดังนี้ 

วันที่ 5 มีนาคม 2564 ช่วงเช้า จะเป็นการสัมมนา เรื่อง บทบาทสภาคณาจารย์ต่อยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัย ในหัวข้อ Flagship ด้านการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล และ Flagship ด้านการวิจัยของ
มหาวิทยาลัยมหิดล 

ช่วงบ่าย เป็นการสรุปผลการด่าเนินงานของกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ของสภาคณาจารย์ ในรอบปี 
2563 และวางแผนการด่าเนินงานในปี พ.ศ.2564 ของ ฝ่ายวิชาการและวิจัย ฝ่ายกิจการบริหารและธรรมาภิบาล ฝ่าย
กิจการนักศึกษา ฝ่ายสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ ฝ่ายส่งเสริมความก้าวหน้าอาจารย์และบคุลากร และฝ่ายประชาสัมพนัธ ์

วันที่ 6 มีนาคม 2564 เป็นการน่าเสนอแผนการด่าเนินงานของกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ในปี พ.ศ. 
2564 และเดินทางกลับ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม  
  ที่ประชุม รับทราบ 
 
 3.3 การหักเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย 0.2 เท่าของบัญชีเงินเดือนข้าราชการ 
  เลขาธิการแจ้งที่ประชุมทราบว่า ตามมติที่ประชุมสภาคณาจารย์ สามัญ ครั้งที่ 2/2564 วันที่ 3 
กุมภาพันธ์ 2564 ที่ประชุมมีมติให้ท่าหนังสือถึงผู้อ่านวยการกองคลัง และผู้อ่านวยการกองทรัพยากรบุคคล เพื่อขอทราบ
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการน่าเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย 0.2 เท่าของบัญชีเงินเดือนข้าราชการไปจัดสวัสดิการ และขอ
ทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับจ่านวนพนักงานมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2563 บัดนี้ ได้รับหนังสือตอบกลับจาก
ผู้อ่านวยการกองคลัง และผู้อ่านวยการกองทรัพยากรบุคคลเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 
  ประธานแจ้งว่า ตามที่มีการน่าเสนอข้อมูล เรื่อง การบริหารจัดการเงินกองทุนสวัสดิการพนักงาน
มหาวิทยาลัย ในการประชุมสภาคณาจารย์ สามัญ คร้ังที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 พบว่า ข้อมูลดังกล่าวเป็น
การประมาณการ มิใช่ข้อมูลที่แท้จริง โดยที่ประชุมขอทราบยอดเงินคงเหลือของกองทุนสวัสดิการฯ และแนวทางการ
บริหารจัดการกองทุนสวัสดิการฯ ในเบื้องต้น ประธานได้ปรึกษากับ รองศาสตราจารย์ นพ.ธันย์ สุภัทรพันธุ์ รองอธิการบดี 
ในประเด็นดังกล่าวอีกครั้ง ซึ่งรองอธิการบดีรับจะน่าเข้าประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมหิดล และประธานจะ
น่าเรียน ศาสตราจารย์ นพ.บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดี เก่ียวกับเร่ืองดังกล่าวต่อไป 
  รองประธานสภาคณาจารย์ คนที่ 1 แจ้งว่า มีการประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการพนักงาน
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ 
นพ.นที รักษ์พลเมือง ชั้น 5 ส่านักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา สรุปสาระส่าคัญ คือ มีการน่าเสนอข้อมูล
กองทุนสวัสดิการฯ จากกองคลัง และกองทรัพยากรบุคคล ซึ่งเป็นข้อมูลเดียวกับที่ได้น่าเสนอในการประชุมสภาคณาจารย์ 
เมื่อวันที่ 3 กมุภาพันธ์ 2564 โดยได้สอบถามถึงประเด็นต่าง ๆ เพิ่มเติม และได้รับการชี้แจง ดังนี้ 
  1. กองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย มีรายละเอียด ดังนี้ 
   - วงเงินสวัสดิการแบบยืดหยุ่นด้านสุขภาพ (Flexible benefits) ที่ได้กันไว้ ส่าหรับการเบิก
จ่ายเงินสวัสดิการฯ ในแต่ละปี หากวงเงินส่วนนี้ไม่ถูกเบิกจ่าย มหาวิทยาลัยจะน่ากลับเข้ากองทุนสวัสดิการพนักงาน
มหาวิทยาลัย 
   - เงินของกองทุนสวัสดิการฯ จะถูกน่าไปรวมกับเงินกองกลางของมหาวิทยาลัย และบริหาร
จัดการโดยศูนย์บริหารสินทรัพย์ เมื่อได้รับผลตอบแทน จะน่าเข้าสู่เงินกองกลางของมหาวิทยาลัย ไม่ได้เข้าสู่กองทุน
สวัสดิการฯ เงินของกองทุนสวัสดิการฯ จึงจะมีเพียงเงินต้นของกองทุนสวัสดิการฯ เท่านั้น  
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   - ควรผลักดันให้มีการบริหารกองทุนสวัสดิการฯ แยกออกมาจากเงินกองกลางของ
มหาวิทยาลัย เพื่อให้เกิดผลตอบแทน และน่าเข้าสู่กองทุนสวัสดิการฯ ต่อไป โดยมีการกล่าวถึงการบริหารจัดการกองทุน
สวัสดิการของมหาวิทยาลัยอ่ืนที่มีความน่าสนใจ และมีความโปร่งใส คือ การแบ่งเงินกองทุนสวัสดิการเป็น 3 ส่วน ได้แก่ 
1) เงินชดเชย 2) เงินส่าหรับค่ารักษาพยาบาล และ 3) เงินส่าหรับจัดสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย  
 2. การใช้เงินสวัสดิการแบบยืดหยุ่นด้านสุขภาพ (Flexible benefits) ในการท่าประกันกลุ่ม 
ขณะนี้ ไม่สามารถใช้ได้ เนื่องจากไม่ตอบโจทย์ในแง่การส่งเสริมสุขภาพของบุคลากร  
 3. ก่าหนดประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งต่อไป ในวันที่ 12 
พฤษภาคม 2564  
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น.สพ.ดุสิต เลาหสินณรงค์  แจ้งว่า ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล 
ว่าด้วยกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 ข้อ 24 ให้ผู้ที่คณะกรรมการกองทุนมอบหมายจัดท่างบการเงิน 
และบัญชีรายรับ-รายจ่ายประจ่าเดือนเสนอประธานคณะกรรมการกองทุนเพื่อทราบ และให้มีการตรวจสอบบัญชีภายใน
เสนอคณะกรรมการกองทุนเพื่อทราบทุกหกเดือน แต่ที่ผ่านมาไม่มีการแจ้งงบดุล จึงขอให้รองประธานสภาคณาจารย์ คนที่ 1 
เสนอเร่ืองดังกล่าวในที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัยต่อไป 
 รองประธานสภาคณาจารย์ คนที่ 1 แจ้งเพิ่มเติมว่า จะน่าเสนอเรื่อง กองทุนสวัสดิการพนักงาน
มหาวิทยาลัย ในข่าวสภาคณาจารย์ต่อไป 
 รองประธานสภาคณาจารย์ คนที่ 2 แจ้งเพิ่มเติม ดังนี้ 
 1. ขอให้ท่าหนังสือถึง ศาสตราจารย์ นพ.บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดี ผ่าน รองศาสตราจารย์ 
นพ.ธันย์ สุภัทรพันธุ์ รองอธิการบดี เพื่อสอบถามยอดเงินคงเหลือของกองทุนสวัสดิการฯ และแนวทางการบริหารจัดการ
กองทุนสวัสดิการฯ ตามความแจ้งในหนังสือตอบกลับของผู้อ่านวยการกองคลัง เรื่อง ขอทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการน่า
เงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย 0.2 เท่าของบัญชีเงินเดือนข้าราชการไปจัดสวัสดิการ  
 2. ขอให้สภาคณาจารย์ร่วมพิจารณา เรื่อง การหักเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย 0.2 เท่าของ
บัญชีเงินเดือนข้าราชการ เพื่อผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อไป 
 ประธานแจ้งว่า ส่าหรับเรื่อง สอบถามยอดเงินคงเหลือของกองทุนสวัสดิการฯ และแนวทางการ
บริหารจัดการกองทุนสวัสดิการฯ อาจจะต้องแจ้งทาง รองศาสตราจารย์ นพ.ธันย์ สุภัทรพันธุ์ รองอธิการบดี  และ  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอ้ือมพร มัชฌิมวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายการคลัง จึงจะรอพิจารณาในเดือนหน้า ก่อนจะเรียนเชิญ 
ศาสตราจารย์ นพ.บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดี  
 โดยประเด็นการหักเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย 0.2 เท่าของบัญชีเงินเดือนข้าราชการมีการ
ถกเถียงกันมานานแล้ว ส่าหรับกรณีที่มหาวิทยาลัยแพ้คดี และต้องจ่ายเงินเดือนย้อนหลังคืนให้บุคลากร มีดังนี้ 1) การหัก
เงินบุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุนไม่เท่ากัน 2) การน่าเงินไปใช้ผิดประเภท โดยเงินส่วนดังกล่าวต้องน่าไปใช้จัด
สวัสดิการเท่านั้น  
 ที่ประชุม รับทราบ 
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ระเบียบวาระที่ 4  การรายงานผลการด าเนินงานของกรรมการฝ่ายต่าง ๆ และการรายงานจากผู้แทนสภาคณาจารย์
ในคณะกรรมการต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย 

4.1 คณะกรรมการฝ่ายวิชาการและวิจัย และคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองการขอต าแหน่ง
ทางวิชาการ  

  รองศาสตราจารย์ ดร.นริศรา จันทราทิตย์ ประธานคณะกรรมการฝ่ายวิชาการและวิจัย และ
ผู้แทนสภาคณาจารย์ในคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองการขอต่าแหน่งทางวิชาการ  แจ้งว่า มีการประชุม
คณะกรรมการฝ่ายวิชาการและวิจัย สรุปสาระส่าคัญ คือ คณะกรรมการฝ่ายวิชาการและวิจัยจะจัดเสวนาเพื่อส่งเสริมการ
ท่างานของอาจารย์ และบุคลากร 2 ด้าน คือ 1) ด้านนวัตกรรม และ 2) ด้านการวิจัย  

  อาจารย์ ดร.กิตติชัย ราชมหา แจ้งว่า ส่าหรับด้านนวัตกรรม จะจัดการเสวนาที่เกี่ยวกับทุนวิจัย
และนวัตกรรมทางธุรกิจ ปี 2564 ในวันที่ 9 มิถุนายน 2564 ผ่านทางระบบ Zoom มีวิทยากรจากส่านักงานนวัตกรรม
แห่งชาติ (NIA)  และสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) มาร่วมพูดคุยและให้ข้อมูลเก่ียวกับทุนนวัตกรรม
รูปแบบการให้ทุน รูปแบบ/ระบบจับคู่ระหว่างนักวิจัยกับบริษัทเอกชน การจัดสรรงบประมาณ ตลอดจนการจัดสรร
ผลประโยชน์จากผลงานนวัตกรรม โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันต์ ปานประยูร  และอาจารย์ ดร.กิตติชัย 
ราชมหา เป็นผู้ด่าเนินรายการ ขณะนี้ อยู่ระหว่างการประสานผู้แทนอาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดลที่มีประสบการณ์ได้รับทุน
นวัตกรรม 
 รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรพล เปียฉ่่า แจ้งว่า ส่าหรับด้านการวิจัย มีการพิจารณา 3 ประเด็น ดังนี้  
 1. ด้านการประชาสัมพันธ์ อาจจะน่าเสนอโมเดลการประชาสัมพันธ์ข้อมูลทุนวิจัย และเพิ่มการ
เข้าถึงทุนวิจัย โดยการจัด Live สด ผ่านทาง Facebook ทุกวันพุธ ของคณะเวชศาสตร์เขตร้อน โดยมีวิทยากรจากคณะ
เวชศาสตร์เขตร้อน 
 2. ด้านการจัดการทุนวิจัย จะมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การจัดทีมวิจัย โดยมีวิทยากร คือ 
รองศาสตราจารย์ ดร.บุรินทร์ ก่าจัดภัย อาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตนครสวรรค์  
 3. ด้านทุนวิจัยจากแหล่งทุนอ่ืน ๆ เช่น สมาคมกีฬาไทยแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ส่านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  โดยจะเชิญผู้ได้รับทุนวิจัยจากแหล่งอ่ืน ๆ มาแลกเปลี่ยน 
ประสบการณ์การได้รับทุน และการท่าวิจัยร่วมกับแหล่งทุนนี้  
 โดยขณะนี้ อยู่ระหว่างการพิจารณาหัวข้อการเสวนา คาดว่า จะจัดการเสวนาช่วงปลายเดือน
เมษายน ถึง เดือนพฤษภาคม 2564 
 รองศาสตราจารย์ ดร.นริศรา จันทราทิตย์ แจ้งเพิ่มเติมว่า หากสมาชิกท่านใดมีความคิดเห็น
เพิ่มเติมสามารถส่งได้ทางไลน์ 
 ที่ประชุม รับทราบ 
 
 4.2 คณะกรรมการฝ่ายกิจการบริหารและธรรมาภิบาล  
 รองศาสตราจารย์ พญ.นิลรัตน์ วรรณศิลป์ ประธานคณะกรรมการฝ่ายกิจการบริหารและ  
ธรรมาภิบาล แจ้งว่า ไม่มีการประชุม จะมีประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการบริหารฯ ในการสัมมนาสภาคณาจารย์ วันที่ 5-
6 มีนาคม 2564 ณ โรงแรมไมด้า รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี 
 ที่ประชุม รับทราบ 
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 4.3 คณะกรรมการฝ่ายกิจการนักศึกษา และคณะกรรมการบริหารฝ่ายกิจการนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัย 
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์ เสรี ประธานคณะกรรมการฝ่ายกิจการนักศึกษา และผู้แทน
สภาคณาจารย์ในคณะกรรมการบริหารฝ่ายกิจการนักศึกษาของมหาวิทยาลัย แจ้งว่า จะมีการประชุมคณะ
กรรมการบริหารฝ่ายกิจการนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ในวันที่ 9 มีนาคม 2564 จึงจะแจ้งสรุปสาระส่าคัญจากการประชุม
ในการประชุมสภาคณาจารย์คร้ังต่อไป 
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์ เสรี ชี้แจงเพิ่มเติม เพื่อขอความอนุเคราะห์สมาชิกช่วย
ประชาสัมพันธ์ศูนย์ให้บริการสุขภาพใจนักศึกษาระดับบัณฑติศึกษา ซึ่งเป็นศูนย์ที่เปิดให้นักศึกษาขอค่าปรึกษาด้านสุขภาพ
ใจ โดยให้บริการกับทั้งนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างชาติ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในไลน์กลุ่มสภาคณาจารย์ 
62-64 
 ที่ประชุม รับทราบ 
 
 4.4 คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ และคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการพนักงาน
มหาวิทยาลัย   
   รองศาสตราจารย์ นพ.สัมมน โฉมฉาย ประธานคณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ 
และผู้แทนสภาคณาจารย์ในคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย แจ้งว่า มีการประชุมคณะกรรมการ
กองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.นที รักษ์พลเมือง ชั้น 5 ส่านักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา  รายละเอียดตาม
ระเบียบวาระที่ 3.3 การหักเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย 0.2 เท่าของบัญชีเงินเดือนข้าราชการ 
 ที่ประชุม รับทราบ 
 
 4.5 คณะกรรมการฝ่ายส่งเสริมความก้าวหน้าอาจารย์และบุคลากร   

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันวิสาข์ ศรีสุเมธชัย ประธานคณะกรรมการฝ่ายส่งเสริมความก้าวหน้า
อาจารย์และบุคลากร แจ้งว่า คณะกรรมการฝ่ายส่งเสริมความก้าวหน้าฯ ได้ร่วมแสดงความยินดีกับอาจารย์ตัวอย่างของ
สภาคณาจารย์ ประจ่าปี 2563 ทั้ง 6 ท่าน ในงานครบรอบ 52 ปี วันพระราชทานนาม 133 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล  
เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2564 ณ หอประชุมมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา และจะมีการประชุมคณะกรรมการ
ฝ่ายส่งเสริมความก้าวหน้าฯ เพื่อพิจารณาและวางแผนการด่าเนินงาน ในการสัมมนาสภาคณาจารย์ วันที่ 5-6 มีนาคม 
2564 ณ โรงแรมไมด้า รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี  

  ที่ประชุม รับทราบ 
 

 4.6 คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์   
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญยศ ปลื้มปิติวิริยะเวช ประธานคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
แจ้งว่า ข่าวสภาคณาจารย์ ฉบับเดือนกุมภาพันธ์อยู่ระหว่างการด่าเนินการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันวิสาข์ ศรีสุเมธชัย 
ท่าหน้าที่เป็นบรรณาธิการ ส่าหรับบรรณาธิการข่าวสภาคณาจารย์ฉบับต่อไป คือ อาจารย์ ดร.ประทีป ว่องวีระยุทธ์ 
 ส่าหรับภาพกิจกรรมในงานครบรอบ 52 ปี วันพระราชทานนาม 133 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล 
วันที่ 2 มีนาคม 2564 นั้น ได้น่าขึ้น Facebook สภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรียบร้อยแล้ว  
 ที่ประชุม รับทราบ 
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 4.7 คณะกรรมการฝ่ายรับเรื่องร้องเรียน   
 ประธานแจ้งว่า ไม่มีเรื่องร้องเรียน แต่มีการขอให้เสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ
สอบข้อเท็จจริงในแต่ละส่วนงาน 
 ที่ประชุม รับทราบ 
 
 4.8 คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล  
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น.สพ.ดุสิต เลาหสินณรงค์ ผู้แทนสภาคณาจารย์ในคณะกรรมการอุทธรณ์
และร้องทุกข์ประจ่ามหาวิทยาลัยมหิดล แจ้งว่า มีการประชุมคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ฯ เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 
2564 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุม 415 ชั้น 4 ส่านักงานอธิการบดี ศาลายา ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาเรื่องอุทธรณ์ 
  ที่ประชุม รับทราบ 
 

4.9 คณะกรรมการนโยบายหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล 
 รองศาสตราจารย์ นพ.สัมมน โฉมฉาย ผู้แทนสภาคณาจารย์ในคณะกรรมการนโยบายหอสมุดและ

คลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล แจ้งว่า จะมีการประชุมคณะกรรมการนโยบายหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล  
ในเดือนพฤษภาคม 2564  
   ที่ประชุม รับทราบ 
 
 4.10 คณะกรรมการอ านวยการส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล 
    รองศาสตราจารย์ นพ.สัมมน โฉมฉาย ผู้แทนสภาคณาจารย์ในคณะกรรมการอ่านวยการ
ส่านักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล แจ้งว่า ไม่มีการประชุม 
 ที่ประชุม รับทราบ 
 
 4.11 คณะกรรมการด าเนินงานบริหารจัดการระบบกายภาพและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
คณะกรรมการด าเนินงานบริหารจัดการระบบกายภาพและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน   
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น.สพ.ดุสิต เลาหสินณรงค์ แจ้งว่า ได้รับมอบหมายจากประธานให้เข้าร่วม
การประชุมคณะกรรมการด่าเนินงานบริหารจัดการระบบกายภาพและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ผ่านระบบ WebEx Meeting 
แทน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมพงษ์ ชื่นอ่ิม ซึ่งเป็นผู้แทนสภาคณาจารย์ในคณะกรรมการด่าเนินงานฯ สรุปสาระส่าคัญจาก
การประชุมคณะกรรมการด่าเนินงานฯ ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 น. ดังนี้ 

1. มีการติดตามข้อมูล UI Green Metric ด้านอุปกรณ์การประหยัดพลังงาน  
  2. จัดท่าร่างประกาศนโยบายเพื่อส่งเสริมและเปน็แนวทางการปฏิบัตใิห้แก่ส่วนงานต่างๆ ภายใน
มหาวิทยาลัย โดยมีนโยบายขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ตาม 17 เป้าหมายสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 
หรือ SDGs 
  3. ผลการประกวดเว็บไซต์ Sustainability ของส่วนงาน เพื่อส่งเสริมการบริหารจัดการ
ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ มีดังนี้ 
  - รางวัลชนะเลิศ จ่านวน 1 รางวัล ได้แก่ วิทยาลัยนานาชาติ 
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  - รางวัลชมเชย จ่านวน 3 รางวัล ได้แก่ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล
รามาธิบดี และคณะวิทยาศาสตร์                 
  4. ปรับเปลี่ยนการใช้ถนนถิ่นวิทยาการ เป็นถนนสัญจรทางเดียว เนื่องจากด่าเนินการปรับปรุง
ซ่อมแซมทางเท้าถนนถิ่นวิทยาการ (ถนนด้านหน้าสถานีรถราง) ที่มีสภาพทรุดโทรม  
  ที่ประชุม รับทราบ 
 
 4.12 คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ของนักศึกษา 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์ เสรี ผู้แทนสภาคณาจารย์ในคณะกรรมการอุทธรณ์และ 
ร้องทุกข์ของนักศึกษา แจ้งว่า ไม่มีการประชุม  
  ที่ประชุม รับทราบ  
 
 4.13 คณะกรรมการอุทธรณ์วินัยนักศึกษา 
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรียา กิจเจริญ ผู้แทนสภาคณาจารย์ในคณะกรรมการอุทธรณ์วินัย
นักศึกษา แจ้งว่า ไม่มีการประชุม 
 ที่ประชุม รับทราบ 
 
 4.14 คณะกรรมการพัฒนานโยบายด้านการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล 
 ประธานแจ้งว่า จะมีการประชุมคณะกรรมการพัฒนานโยบายด้านการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล 
ในวันที่  5 มีนาคม 2564 ซึ่งจะตรงกับการสัมมนาสภาคณาจารย์ เรื่อง “บทบาทสภาคณาจารย์ต่อยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย” วันที่ 5-6 มีนาคม 2564 ณ โรงแรมไมด้า รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี  โดยมีสาระส่าคัญ คือ การจัดอบรม
ส่งเสริมการวิจัย การจัดการสอนออนไลน์ วันที่ 22 มีนาคม 2564 โดย ศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข จาก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ส่าหรับรายละเอียดจะส่งทางไลน์กลุ่มสภาคณาจารย์ต่อไป  
 ที่ประชุม รับทราบ 
 
 4.15 คณะกรรมการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยมหิดลสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 
   ประธานแจ้งว่า ไม่มีการประชุม  
 ที่ประชุม รับทราบ 
 
  4.16 คณะกรรมการพัฒนาวิทยาเขตกาญจนบุรี  
   ประธานแจ้งว่า ไม่มีการประชุม 
 ที่ประชุม รับทราบ 
 
 4.17 คณะกรรมการพิจารณาและวินิจฉัยข้อร้องเรียน 
  ประธานแจ้งว่า มีการพิจารณาเรื่องร้องเรียนจากภายนอก เรื่อง การขอทุนวิจัย และการตีพิมพ์  
จึงจะมีการด่าเนินการหาข้อเท็จจริงต่อไป 
  ที่ประชุม รับทราบ 
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ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องอื่น ๆ   
 5.1 ก าหนดการประชุมสภาคณาจารย์ คร้ังต่อไป 
  ก่าหนดประชุมสภาคณาจารย์ สามัญ ครั้งที่ 4/2564 วันพุธที่ 7 เมษายน 2564 เวลา 13.00 - 
16.30 น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.นที รักษ์พลเมือง ชั้น 5 ส่านักงานอธิการบดี ศาลายา 
 ที่ประชุม รับทราบ 
 
เลิกประชุมเวลา 16.15 น. 
 
 
 
 
                 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรัญรัชต์ ธนวิยุทธ์ภัคดี                      นางสาวดาริน พรหมศิลป์ 
                     ผู้ตรวจรายงานการประชุม     ผู้จดรายงานการประชุม 
 


